

Hỏi - đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026



Câu 46: Các hình thức vận động bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2021, việc vận động bầu cử của người ứng cử được tiến hành như thế nào?

Trả lời:
Theo quy định tại Điều 65 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015, việc vận động bầu cử của người ứng cử được tiến hành bằng 2 hình thức:
- Gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri tại hội nghị tiếp xúc cử tri ở địa phương nơi mình ứng cử;
- Thông qua phương tiện thông tin đại chúng.

Câu 47: Hội nghị tiếp xúc cử tri do ai tổ chức và có những nội dung gì?

Trả lời:
Theo quy định tại Điều 66 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015:
- Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân ở đơn vị bầu cử tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho những người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại

biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Thành phần tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri gồm đại diện các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cử tri ở địa phương.
Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, cấp xã phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã tại đơn vị bầu cử tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp mình. Thành phần tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri gồm đại diện các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cử tri ở địa phương.

Ủy ban nhân dân nơi tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri có trách nhiệm thông báo về thời gian, địa điểm tổ chức hội nghị để cử tri tham dự đồng ý.
- Chương trình hội nghị tiếp xúc cử tri gồm các nội dung sau đây:
+ Tuyên bố lý do;
+ Đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh chủ trì cuộc tiếp xúc cử tri, giới

thiệu và đọc tiểu sử tóm tắt của người ứng cử;
+ Từng người ứng cử báo cáo với cử tri về chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân;
+ Cử tri nêu ý kiến, đề đạt nguyện vọng của mình với những người ứng cử. Người ứng cử và cử tri trao đổi dân chủ, thẳng thắn và cởi mở những vấn đề cùng quan tâm;
+ Người chủ trì hội nghị phát biểu ý kiến kết thúc hội nghị.

Sau hội nghị tiếp xúc cử tri, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh lập báo cáo tình hình tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở địa phương, ý kiến của cử tri về từng người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ban Thường trực Ủy ban

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp lập báo cáo tình hình tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở địa phương mình gửi đến Ủy ban bầu cử cùng cấp và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp trên trực tiếp.

Câu 48: Việc vận động bầu cử thông qua các phương tiện thông tin đại chúng được quy định như thế nào?

Trả lời:
Điều 67 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 quy định việc vận động bầu cử thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như sau:
- Người ứng cử đại biểu Quốc hội trình bày với cử tri về dự kiến chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội khi trả lời phỏng vấn trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương nơi mình ứng cử và trên trang thông tin điện tử về bầu cử đại biểu Quốc hội của Hội đồng bầu cử quốc gia.

- Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân trình bày với cử tri về dự kiến chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân khi trả lời phỏng vấn trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương và trên trang thông tin điện tử về bầu cử của Ủy ban bầu cử (nếu có).
- Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban bầu cử có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan quản lý trang thông tin điện tử thực hiện đúng các quy định của pháp luật về việc đăng tải nội dung vận động bầu cử.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức việc đăng tải chương trình hành động nhân dân ở địa phương, ý kiến của cử tri về từng người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương.

(còn nữa)

SỞ TƯ PHÁP TỈNH THÁI BÌNH

Anh Đàm Văn Lực, Bí thư Đoàn Thanh niên xã An Mỹ (Quỳnh Phụ) là một trong những thanh niên tiêu biểu trong công tác đoàn, hội, đội. Anh luôn đi đầu trong các hoạt động xung kích tình nguyện, được mọi người tin yêu. Năm 2016, anh Lực đứng lên thành lập Câu lạc bộ Năng+ với gần 30 thành viên là đoàn viên, thanh niên. Với phương châm "Năng+ tỏa sáng môi trường xanh", Câu lạc bộ đã thực hiện các hoạt động vệ sinh môi trường, đảm nhận con đường bích họa ở sân vận động huyện và Trường Tiểu học - THCS Quỳnh Minh. Bên cạnh đó, hàng năm, anh Lực cùng với Ban Chấp hành Đoàn xã thực hiện xã hội hóa tặng quà cho đối tượng là đoàn viên, thanh niên khuyết tật, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi; mỗi năm đều đứng ra nhận cảm hóa 2 thanh niên chậm tiến tái hòa nhập cộng đồng. Đặc biệt, trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Đoàn Thanh niên xã đã tổ chức cấp phát 5.000 khẩu trang miễn phí cho nhân dân, phát tờ rơi tuyên truyền, phối hợp tặng nhiệt kế, nước sát khuẩn, tổ chức các hoạt động tuyên truyền lưu động, tham gia các chốt trực kiểm soát dịch bệnh của xã... Anh Lực cho biết: Đây mới chỉ là kết quả của những cố gắng ban đầu, chặng đường phía trước vẫn còn nhiều gian khó. Có được sự tin yêu của mọi người, các cấp ủy, chính quyền đã khó nhưng giữ được lòng yêu mến còn khó hơn rất nhiều. Bởi vậy, tôi tiếp tục cố gắng, nỗ lực phấn đấu, không ngừng vươn lên, cống hiến cho quê hương.

Với khát vọng vươn lên, anh Nguyễn Xuân Tiến, thôn 4, xã Vũ Đoài (Vũ Thư) đã vượt qua nhiều khó khăn, trở thành chủ của một doanh nghiệp có doanh thu gần 2 tỷ đồng mỗi năm. Là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thanh niên khởi nghiệp huyện Vũ Thư, anh luôn chủ động kết nối những ý tưởng sáng tạo về các mô hình phát triển kinh tế của các thành viên trong Câu lạc bộ và chia sẻ những kinh nghiệm trong

Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

Dù công tác hay học tập ở các lĩnh vực khác nhau nhưng những thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác đều có điểm chung là tự lực vượt qua mọi khó khăn, cống hiến hết mình cho phong trào đoàn và lợi ích chung của cơ quan, đơn vị, cộng đồng, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

sản xuất, thị trường tiêu thụ với các thanh niên khác. Anh Tiến cho biết: Sinh ra và lớn lên ở nông thôn nên tôi xác định phải ở quê làm giàu cho bản thân và đóng góp cho quê hương. Tôi cũng thử sức và trải qua nhiều nghề để tích lũy kinh nghiệm và tạo việc làm ổn định cho công nhân. Hiện tại, tôi sản xuất dưa sạch, nước uống tinh khiết, kính doanh gas, bếp gas. Tôi đang xây dựng xưởng may để có thể tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Mỗi người chọn cho mình một công việc riêng để hành động, nhiều bạn trẻ đã làm nên dấu ấn đẹp trong hành trình góp sức vì cộng đồng. Với việc triển khai nhiều mô hình, hoạt động hướng về cộng đồng, xã sáng tạo, nhiệt huyết của anh Tô Đình Khánh, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Tây Ninh (Tiền Hải) đã thúc đẩy phong trào thanh thiếu nhi của địa phương. Anh đã cùng tập thể Ban Chấp hành Đoàn xã triển khai xây dựng 45 bể chứa

bao bì thuốc bảo vệ thực vật đặt tại các cánh đồng với nguồn kinh phí xã hội hóa 30 triệu đồng; sửa chữa đường liên thôn để trồng hoa; tổ chức chương trình làm đồ chơi bằng lốp xe ô tô, mô hình rửa xe gây quỹ từ thiện để giúp trẻ em nghèo. Cùng với đó là các chương trình: đóng ấm cho em, vận động ủng hộ trẻ em bị tai nạn, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, tổ chức thăm hỏi các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn; duy trì tổ chức giải bóng đá thiếu niên nhi đồng truyền thống địa phương hàng năm. Các hoạt động đều được xã hội hóa với hàng trăm triệu đồng. Anh Khánh cho biết: Việc gì địa phương, nhân dân, thanh thiếu nhi cần thì triển khai. Để có thể làm tốt công tác đoàn, bản thân người cán bộ đoàn phải phát huy được tinh thần xung kích của tuổi trẻ, dám nghĩ dám làm, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Từ khi

tham gia công tác đoàn, tôi được rèn luyện, trải nghiệm, tích góp nhiều bài học quý giá và ngày càng trưởng thành, sống có trách nhiệm hơn.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: "Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền". Những gương thanh niên tiêu biểu trong chương trình kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tuyến dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. Từ các hoạt động trên lĩnh vực công tác, các mô hình, công trình, phần việc của mình, các tấm gương thanh niên đã tạo được sự đồng tình của dư luận, các cấp, các ngành, từ đó tạo niềm cảm hứng giúp các bạn thanh niên khác tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, học tập và thực hiện tốt hơn các phần việc của mình.

QUẢN PHƯƠNG



Anh Nguyễn Xuân Tiến, thôn 4, xã Vũ Đoài (Vũ Thư) - chủ của một doanh nghiệp có doanh thu gần 2 tỷ đồng mỗi năm.

Các trường học tiếp tục duy trì nghiêm công tác phòng, chống dịch

Mặc dù hiện nay dịch Covid-19 đã cơ bản được kiểm soát, tuy nhiên nguy cơ bùng phát dịch vẫn tiềm ẩn và có thể diễn ra bất kỳ lúc nào. Vì thế, các trường học trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì nghiêm công tác phòng, chống dịch, bảo đảm an toàn sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, học sinh.

Với đặc thù là cấp học với nhiều trẻ nhỏ, các trường mầm non trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Cô giáo Nguyễn Thị Hiền, Hiệu trưởng Trường Mầm non Tây Giang (Tiền Hải) cho biết: Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đều hiểu rõ về mức độ nguy hại của dịch bệnh nên thực hiện rất nghiêm các yêu cầu trong phòng, chống dịch. Nhà trường đặc biệt quan tâm công tác vệ sinh môi trường sạch sẽ, thoáng mát và an toàn bằng việc cấu động phun thuốc diệt ruồi, muỗi, khử khuẩn toàn bộ khuôn viên trường lớp. Bên cạnh đó, khẩu phần ăn của trẻ được thay đổi thường xuyên, đa dạng, tăng cường thực đơn đầy đủ dưỡng chất, phù hợp với sự phát triển của trẻ; bố trí nước uống bảo đảm hợp vệ sinh và các vật tư y tế, nước sát khuẩn, xà phòng tại các phòng học. Nhà trường quán triệt tới từng cán bộ, giáo viên tăng cường trao đổi thông tin tới phụ huynh; chủ động nắm bắt tình hình sức khỏe của trẻ hàng ngày nhằm phát hiện và xử lý kịp

thời khi trẻ có biểu hiện bệnh. Đặc biệt, nhà trường rất chú trọng đến nguồn thực phẩm và người giao thực phẩm. Nguồn thực phẩm phải bảo đảm nguồn gốc, xuất xứ và vệ sinh an toàn thực phẩm; người giao thực phẩm phải đeo khẩu

trang, đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn trước khi vào trường. Không những thế, những người đến liên hệ công việc cũng được nhà trường thực hiện nghiêm các bước đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn ngay từ ngoài cổng. Nhờ vậy, phụ

huynh rất yên tâm khi cho trẻ đến trường.

Tại Trường Tiểu học và THCS Đông Kinh (Đông Hưng), nhà trường đã bổ sung thêm chậu rửa tay, cung cấp dụng dịch sát khuẩn cho học sinh trước khi vào lớp; giáo viên và

học sinh thực hiện đeo khẩu trang khi đến trường. Tại các phòng học, cửa sổ, cửa ra vào được mở thông thoáng, đồng thời hướng dẫn, nhắc nhở học sinh các lớp tự vệ sinh lớp học như quét dọn lớp, lau chùi bàn ghế, rửa tay trước khi vào lớp, cuối giờ ra chơi, đeo khẩu trang đúng cách...
Thầy giáo Lê Anh Tân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Đông Kinh cho biết: Từ ngày học sinh đi học trở lại đến nay chúng tôi vẫn duy trì nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch từ cổng trường. Bên cạnh đó, Ban Giám hiệu nhà trường cũng thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định phòng, chống dịch ở các lớp học. Nhà trường còn yêu cầu giáo viên chủ nhiệm phải kiểm tra, theo dõi sức khỏe của học sinh ngay trong thời gian truy bài đầu giờ, nếu phát hiện trường hợp học sinh nào có biểu hiện sốt, ho, khó thở... phải báo ngay cho nhân viên y tế nhà trường. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, đồng thời duy trì hoạt động chuyên môn, vừa bảo đảm



Trường Mầm non Tây Giang (Tiền Hải) thực hiện giãn cách trẻ trong lớp học.

an toàn sức khỏe cho thầy và trò vừa hoàn thành kế hoạch năm học.

Từ đầu năm đến nay, Thái Bình chưa ghi nhận trường hợp mắc Covid-19 trong cộng đồng, tình hình dịch vẫn đang được kiểm soát chặt chẽ. Tuy nhiên, trước diễn biến bất thường của thời tiết, nhất là vào thời điểm giao mùa, là điều kiện dễ phát sinh và lây lan các loại dịch bệnh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể, kịp thời đối với các đơn vị, trường học về triển khai các biện pháp phòng dịch nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh cũng như thực hiện tốt hoạt động dạy và học. Ông Nguyễn Việt Huy, Phó Trưởng phòng Giáo dục chuyên nghiệp, Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Sở yêu cầu các đơn vị, trường học cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; giáo dục học sinh làm tốt nhiệm vụ là cầu nối tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh cho gia đình và cộng đồng. Bên cạnh đó, quyết liệt chỉ đạo các trường học tiếp tục triển khai mạnh mẽ các hoạt động, biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới và phòng bệnh thì điểm giao mùa trong trường học. Riêng các trường có học sinh bán trú cần tăng cường vệ sinh đồ dùng, vật dụng phục vụ bán trú; bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và khu bếp ăn tập thể.

NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM CỦA VIỆT NAM TRONG PHÒNG, CHỐNG COVID-19

- Sự chỉ đạo quyết liệt, xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương với tinh thần "chống dịch như chống giặc", tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội**
- Triển khai sớm, với các biện pháp: "Chỉ định ngăn chặn - phát hiện sớm - cách ly kịp thời - khoanh vùng gọn - dập dịch triệt để - điều trị hiệu quả"**
- Thực hiện "bốn tại chỗ" (Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện và vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ), chú trọng vai trò chủ động của chính quyền các địa phương**
- Chủ động cung cấp thông tin chính xác, tạo nên chiến dịch truyền thông phòng, chống dịch rất hiệu quả**
- Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống COVID-19 chỉ đạo các Bộ, ngành phối hợp chặt chẽ, có nhiều biện pháp đổi mới sự quyết tâm rất cao**
- Chủ động và phối hợp chặt chẽ với các tổ chức quốc tế, các quốc gia trên thế giới để chia sẻ thông tin, hợp tác và hỗ trợ phòng, chống dịch**
- Phát huy sức mạnh tổng hợp toàn ngành y tế, huy động chi viện chưa từng có tiền lệ về người, vật tư, kỹ thuật... để chặn đứng dịch bệnh ở những "điểm nóng" như Đà Nẵng, Hải Dương...**
- Chủ động về hậu cần bao gồm trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, nghiên cứu và sản xuất sinh phẩm xét nghiệm, máy thở, sản xuất và đăng thử nghiệm vắc-xin phòng COVID-19...**
- Thực hiện thành lợi mục tiêu kép mà Chính phủ đề ra, đảm bảo vừa chống dịch hiệu quả vừa phát triển kinh tế**

Nguồn: Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống COVID-19
Infographics.vn

ĐẶNG ANH